



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีประกาศให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ/หรืองานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2556 ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	สังกัดคณะ	งบประมาณ
1.	การศึกษาคุณภาพของเนื้อไก่กระທงที่เสริมด้วยสมุนไพรต้นข้หนอน	ผศ.ดร.ปริเยศ สิริสิธรง	เทคโนโลยีการเกษตร	50,000
2.	การวางแผนการตัดเหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็มสำหรับก่อสร้างบ้านลอยน้ำ	ผศ.ศรายุทธ มาลัย	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	45,000
3.	การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกระดังงาป่า	อ.ดร.สิริพิศ พิศชวนชม	วิทยาศาสตร์	40,000
4.	การสังเคราะห์และหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบในการดักจับโลหะหนักในน้ำชะขยะ	อ.ดร.วีรณูช คฤหานนท์ อ.ธีรภรณ์ พรหมอนันต์	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	50,000
5.	การประเมินศักยภาพพลังงานในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.วีระ พันอินทร์ อ.ดร.รวิภา ยงประยูร	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	35,000
6.	การพัฒนาต้นแบบสารสนเทศการบูรณาการฐานความรู้ชุมชน กรณีศึกษา ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง	อ.ชัยวุฒิ โกเมศ	วิทยาศาสตร์	30,000
7.	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นฐานชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	อ.พิกุล แสงงาม	วิทยาศาสตร์	30,000

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	สังกัดคณะ	งบประมาณ
8	การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	อ.วีรศักดิ์ พองเงิน	วิทยาศาสตร์	30,000
9	ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนและแรงกระแทกของอะลูมิเนียมผสม	อ.ปีพมา อภิชัย	วิทยาศาสตร์	40,000
10	การเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อ.ละม้าย จันทะขาว	วิทยาศาสตร์	40,000
11	การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อพัฒนารูปแบบหัตถกรรมเครื่องจักสารไม้ไผ่ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	อ.สมศักดิ์ กำทอง	วิทยาศาสตร์	40,000
12	การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนสกัดหยาดเฮกเซนของกิงตันกระดังงาจีน	อ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล	วิทยาศาสตร์	50,000
13	ฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากต้นสะบันงาป่า	อ.พูนฉวี สมบัติศิริ	วิทยาศาสตร์	40,000
14	การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP Model ที่เทศบาลตำบลป่าตื้นนาครีว	ผศ.ยุพา อภิโกมลกร ผศ.พวงน้อย แสงแก้ว	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	50,000
15	การทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดที่ใช้แล้วของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ตำบลปงยางคก จังหวัดลำปาง	อ.ศาสตรา ลาดปะละ	วิทยาศาสตร์	50,000
	รวม			620,000

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	สังกัดคณะ	งบประมาณ
1	วิจัยปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑	อ.ดร.ปรารธนา โกวิทยางกูร อ.เกศนีย์ พิมพ์พก	ครุศาสตร์	40,000
2	การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน อ.สิริรัตน์ วาวแวว อ.ทัตทยา บุญดีเรก	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	49,050

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	สังกัดคณะ	งบประมาณ
3	การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วที่จังหวัดลำปาง	อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวี อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	30,000
4	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะของชุมชนบ้านแม่ปะดอยและบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	อ.สุพรรณิ คำवास อ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์ อ.อุษา โปสถ์ทอง อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	50,000
5	แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา ตลาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	อ.อุษา โปสถ์ทอง อ.จิระประภา คำราช อ.มยุรี พรหมเทพ	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	35,000
6	แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	อ.นุสรรา แสงอร่าม อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจारी อ.วิจิตรา แซ่ตั้ง อ.ชิตชนก วงศ์เครือ	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	50,000
7	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	อ.กนกอร ศิริฐิติ	วิทยาการจัดการ	40,000
8	การเพิ่มศักยภาพการจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปอย่างยั่งยืนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อ.ชไมพร สืบสุโท	วิทยาการจัดการ	30,000
9	การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อ.ศุคนทิพย์ สุภาจันทร์ อ.พิรภพ จันท์แสนโต อ.บัณฑิต บุชบา อ.พิมาย วงศ์ทา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	40,000
10	การพัฒนา ระบบ สารสนเทศ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อ.พิรภพ จันท์แสนโต อ.บัณฑิต บุชบา อ.ศุคนทิพย์ สุภาจันทร์ อ.พิมาย วงศ์ทา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	50,000
11	การพัฒนาห้องโซ่อบทานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	อ.พอใจ สิงหนตร	วิทยาการจัดการ	35,000

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	สังกัดคณะ	งบประมาณ
12	กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรรตำบลแม่หมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	อ.เนตรดาว โทธีรัตน์ อ.ศรัณยา สินพานี อ.สุพรรณิ คำवास	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	50,000
13	แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นชุมชนประตูลู่ล่านาของเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	อ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร ผศ.กาญจนา คุมา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	50,000
14	การจัดการความรู้ด้านการจัดการและการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวีนิ	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	48,750
15	การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการของชุมชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ผศ.กาญจนา คุมา อ.นุสรรา แสงอร่าม อ.อวิस्ता บินโซดาโอะ	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	50,000
	รวม			647,800
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			1,267,800

ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยมาทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2556 ในเวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารโอฟารโรจน์ศิริณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 2555



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง